
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

  วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

------------------------------------------------------------ 
 
ผู้มาประชุม :       จำนวน  12  คน 

1. นายสงัด           ชัยแสน   ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2. นายนิชสัน         เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3. นายสุรพล   ดวงจิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
4. นายตรีอนันต์     ขัดสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
5. นายสีคำ         พ่อแจ้   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
6. นายสุพจน์       ตันฮ้อ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
7. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
8. นายพุทธิ            นะมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
9. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายประเทือง      ธิบดี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายนิวัตร์   กันทะนัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นางสาวพริ้มเพรา   วรรณภิละ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   1   คน 
1. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  19  คน 
1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายบุญส่ง  เขื่อนควบ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายสมนึก  แก้วประเทศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
6. นางสกุลนา  ทองพฤกษ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นายวสันต์           ทะกาวิน   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

(รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
8. นายศุภกิจ  ยอดมูลดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 
9. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการ) 
10. นางสาวจันทกานต์ บุญยืน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
11. สิบเอกนรินทร์ เขื่อนควบ  นักจัดการงานทั่วไป 
12. นางสาวอกนษิฐ์ ตุ้ยแพร่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นางสาวอภิชญา แก้วอ้าย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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14. นางสาวชริศรา  มณีแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
15. นางสาวณัฐธิดา       อินมา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
16. นายนิวัฒน์   ปันปะละ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
17. นางสาวปาริฉัตร  สมมา  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
18. ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษญารัตน์ ขาวเถิน  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
19. นางสาวณัฏฐา  ใจมุด  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เปิดประชุมเวลา   09.00 น. 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่าน ประธานสภาจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนพ่อแม่พ่ีน้องตำบลศรีวิชัยที่เคารพรักทุกท่านที่รับฟัง

อยู่ทางบ้านครับ ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 ลาป่วย ครับ 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
ประธานสภาฯ 2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

ซึ่งรายงานการประชุมสภาฯนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้แก่สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าก่อน
วันประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รบกวนสมาชิกช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อความและข้อมูลในรายงานการประชุมหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้อง
ครับ สมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ (-ไม่มี-) 

 เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ลำดับต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ เป็น เอกฉันท์  ร ับ รองรายงานการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีว ิช ัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 - ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง        1 เสียง (นายสงัด   ชัยแสน) 
 - ลาป่วย  1 คน (สถิตย์ธนากร   เมืองคำ) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
 (-ไม่มี-) 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ญั ตติ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 วาระแรก (รับหลักการ) 
นายสงัด  ชัยแสน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น หมวด 4 
ประธานสภา  งบประมาณ ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
 ท้องถิ่ น  ตามแบบและวิ ธีการงบประมาณ  พ .ศ . 2541 แก้ ไข เพ่ิ ม เติมจนถึ ง  
 พ.ศ. 2543 ซึ่งนายกเทศมนตรีได้  เสนอญัตติเป็นหนังสือยื่นต่อสภาท้องถิ่นตาม
 ระเบียบ เมื่ อวันที่  10  สิ งหาคม 2565  แล้วนั้ น  จึ งขอเชิญนายกเทศมนตรี  
 แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 23 
 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ  รวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ 
                                     ผู้บริหาร นั้น 
  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผมในนามของผู้บริหารเทศบาลศรีวิชัย จึงขอแถลงให้ท่าน
 ประธานฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
 แนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 หลักการ 
  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 วิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 ให้ เจ้าหน้าที่
 งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น  
 แล้วเสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น และวรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ  
 ให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 รวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  
 เพ่ือผู้บริหาร ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

   บัดนี้  ถึ งเวลาที่ ผู้ บริห ารท้ องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จะได้ เสนอ 
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยอีกครั้งหนึ่ง 
 ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และ    
  สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
 การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

  

 
 

 
      

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

 

      

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,896,058.85 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 36,937,858.75 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,464,874.58 บาท 
      

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
      

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 722,450.00 บาท 
 

    

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 

  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

2.1 รายรับจริง จำนวน 52,619,027.28 บาท ประกอบด้วย 
 

      

หมวดภาษีอากร จำนวน 151,281.32 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 92,642.40 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 105,690.82 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 92,158.00 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 21,686,844.09 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 30,490,410.65 บาท 
 

    

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,185,512.00 บาท 
 

    

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 48,288,356.25 บาท ประกอบด้วย 
 

      

งบกลาง จำนวน 19,106,474.07 บาท 
      

งบบุคลากร จำนวน 16,066,244.00 บาท 
      

งบดำเนินงาน จำนวน 10,303,084.18 บาท 
      

งบลงทุน จำนวน 910,554.00 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,902,000.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
 

    

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 85,512.00 บาท 
 

    

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท 
 

    

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
 

    

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 151,281.32 100,000.00 260,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 92,642.40 60,500.00 54,500.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 105,690.82 73,000.00 50,000.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 92,158.00 79,000.00 55,500.00 
  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 441,772.54 312,500.00 420,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 21,686,844.09 20,430,000.00 22,095,000.00 
  

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,686,844.09 20,430,000.00 22,095,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  

หมวดเงินอุดหนุน 30,490,410.65 32,607,500.00 34,375,000.00 
  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,490,410.65 32,607,500.00 34,375,000.00 

รวม 52,619,027.28 53,350,000.00 56,890,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 19,106,474.07 20,709,788.00 21,858,001.00 
  

งบบุคลากร 16,066,244.00 18,077,380.00 21,047,960.00 
  

งบดำเนินงาน 10,303,084.18 10,088,032.00 9,304,439.00 
  

งบลงทุน 910,554.00 2,403,000.00 2,423,000.00 
  

งบเงินอุดหนุน 1,902,000.00 2,071,800.00 2,256,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 48,288,356.25 53,350,000.00 56,890,000.00 
        

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,792,180 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 859,180 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 9,283,299 

  แผนงานสาธารณสุข 2,825,500 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 839,600 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,587,680 

  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

449,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,959,560 

  แผนงานการเกษตร 436,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 21,858,001 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 56,890,000 
  



๗ 
 

  
 เหตุผล 
  เพ่ือใช้ ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชั ย  
 ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  พ.ศ.2566  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
 ตำบลศรีวิชัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป เจ้าหน้าที่จะรายงานรายละเอียดของงบประมาณขอให้ทุกท่านตรวจสอบ
ประธานสภาฯ เอกสารให้ละเอียดในรายจ่ายด้านต่าง ๆ  ของแต่ละแผนงานว่าเห็นสมควรมีมติ  
 รับร่างแห่ งเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 
 หรือมีท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามเชิญสอบถามได้ครับ  
สิบเอกนรินทร์  เขื่อนควบ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 แผนงานงบกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 
 แผนงานงบกลาง   
 งบกลาง     ตั้งไว้ 21,858,001 บาท 
 เงินสมทบองทุนประกันสังคม   จำนวน      174,000 บาท 
 เงินสมทบองทุนเงินทดแทน   จำนวน        10,000 บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จำนวน  14,640,000 บาท 
 เบี้ยยังชีพความพิการ    จำนวน   5,812,800 บาท 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จำนวน      160,000 บาท 
 เงินสำรองจ่าย    จำนวน      122,434 บาท 
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน   จำนวน        41,317 บาท 
 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน      675,450 บาท 
 ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน      222,000 บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป    ตั้งไว้    7,030,440 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    5,680,440 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   จำนวน    2,624,640 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    3,055,800 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน      1,350,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน       144,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน       571,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน       445,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค    จำนวน        190,000 บาท 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ตั้งไว้      360,320 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน      355,320 บาท 



๘ 
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน      355,320 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน           5,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           5,000 บาท 
นางสกุลนา  ทองพฤกษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา 
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ   
 งานบริหารงานคลัง มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
 งานบริหารงานคลัง    ตั้งไว้    5,041,100 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    3,920,700 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    3,920,700 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน     1,120,400 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน        120,400 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        360,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน        150,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค    จำนวน        490,000 บาท 
 งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ตั้งไว้       360,320 บาท  
 งบบุคลากร     จำนวน       360,320 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน      180,720 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน           5,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           5,000 บาท 
สิบเอกนรินทร์  เขื่อนควบ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  ตั้งไว้       572,800 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       136,800 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน       136,800 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน        436,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน        135,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        246,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน         55,000 บาท 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้      286,380 บาท  
 งบบุคลากร     จำนวน      262,380 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน      262,380 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         24,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           9,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน         15,000 บาท 



๙ 
 

นางสาวจันทกานต์ บุญยืน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นักวิชาการศึกษา เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ   

แผนงานการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้    1,395,180 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    1,188,180 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    1,188,180 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน       207,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน         44,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน       148,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน         15,000 บาท 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้    7,888,119 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    3,090,480 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    3,090,480 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน     2,811,039 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน         56,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน     1,606,280 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน     1,148,759 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน    1,986,600 บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ   ตั้งไว้         27,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน           27,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน           27,000 บาท 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   ตั้งไว้       322,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน        322,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        322,000 บาท 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้        100,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน         100,000 บาท 
นายศุภกิจ  ยอดมูลดี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ 
เจ้าพนักงานธุรการฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ   
(รก.ผอ.สาธารณสุขฯ) แผนงานสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้    2,043,140 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน    1,159,140 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน    1,159,140 บาท 
 



๑๐ 
 

 งบดำเนินงาน    จำนวน        624,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน        144,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        380,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน        100,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน       260,000 บาท 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จำนวน       782,360 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       192,360 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน       192,360 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน        590,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        450,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน        140,000 บาท 
นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นักพัฒนาชุมชนฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ   
(รก. ผอ.กองสวัสดิการ)      แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้       829,600 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน       435,600 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน       435,600 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน        394,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน          65,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน        324,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน            5,000 บาท 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้         10,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จำนวน         10,000 บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว        26,000 บาท 
 งบลงทุน     จำนวน          26,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์    จำนวน          26,000 บาท 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้     1,561,680 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน     1,498,680 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน     1,498,680 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน          63,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน          63,000 บาท 
 
 



๑๑ 
 

นายวสันต์  ทะกาวิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
(รก.ผู้ผอ.กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้     2,391,160 บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน     1,901,160 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน     1,901,160 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         490,000 บาท 
  ค่าตอบแทน    จำนวน           20,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน         350,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน         120,000 บาท 
 งานก่อสร้าง     ตั้งไว้     3,568,400บาท 
 งบบุคลากร     จำนวน        871,400 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   จำนวน        871,400 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         300,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน         300,000 บาท 
 งบลงทุน     จำนวน      2,397,000 บาท 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จำนวน      2,397,000 บาท 
สิบเอกนรินทร์  เขื่อนควบ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

แผนงานการเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้ครับ 
แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร   ตั้งไว้        256,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         256,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน         236,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน           20,000 บาท 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งไว้        180,000 บาท 
 งบดำเนินงาน    จำนวน         180,000 บาท 
  ค่าใช้สอย    จำนวน         170,000 บาท 
  ค่าวัสดุ     จำนวน           10,000 บาท 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้รายงานรายละเอียดของงบประมาณครับ  ท่านใดมีข้อหารือหรือ  
ประธานสภาฯ ข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต ครับ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในส่วนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น  

ซึ่งเมื่อตรวจดูแล้วก็คล้ายกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 



๑๒ 
 

 พ.ศ.2565 เพียงแต่รายละเอียดหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ปีงบประมาณ 2565 นั้นเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน 
หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1 งบประมาณ 530,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เห ล็ ก บ้ าน แ ม่ ป้ อ ก ใน  ห มู่ ที่  4  เส้ น ที่  2  งบ ป ระม าณ  4 0 0 ,0 0 0  บ าท  
และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8  งบประมาณ 
420 ,000 บาท ในปี งบประมาณ  2565 โครงการเป็นของเขต 2  ทั้ งหมด  
ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาได้หารือกันว่าหากเป็นไปได้จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 2 
เขต แต่เมื่อมาดูงบลงทุนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โครงการที่บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติฯปีงบประมาณ 2566 ก็ยังคงเป็น
โครงการของ เขต 2 มากกว่า คือ 
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13  

 งบประมาณ 471,000 บาท 
 2) โครงการจัดทำและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร บ้าน

ห้วยบง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 400,000 บาท 
 3) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 326,000 บาท 

 ซึ่งในการประชุมทุกครั้ง กระผมได้นำเรียนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ชาวบ้าน เขต 1 มาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับงบประมาณมาช่วยเหลือและดูแล 
ให้ทั่ซถึง อย่างเช่น  
1) รางระบายน้ำ หมู่ 5 ซอยตรงข้าง รพ.สต.บ้านแม่ป้อก ข้างบ้านป้าเร็ว ฝนตกน้ำท่วม
ขังเดือดร้อนทุกปี ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
2) ถนนบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 บริเวณหลังวัดแม่จ๋อง ควรจะได้รับการดูแลแก้ไข 
3) ถนนบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ควรจะได้รับการดูแลแก้ไขเช่นกัน 
4) ถนนบ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ถนนที่ขาดช่วงยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข 
 กระผมจึงขอเรียนสอบถามผู้จัดทำร่างเทศบัญญัติฯว่ามีความคิดเห็นเช่นใดกับพ่ีน้อง
ตำบลศรีวิชัย เขต 1 ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านสุรพล ดวงจิต ครับ  ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ เรียนเชิญท่านพุทธิ  นะมา  ครับ  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมเห็นด้วยในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีนี้  และขอ

สนับสนุนข้อหารือที่ท่านสุรพล ดวงจิต ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ เรื่องการดำเนินการที่ไม่
ครอบคลุมครับ ร่างเทศบัญญัติฯของปี 2566 มีเพียงแค่ หมู่ 3 หมู่ 13 และหมู่ 10 ปี
ที่ผ่านมามีเพียง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 2 เส้น และถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 ข้างวัดห้วยบง ซึ่งก็ยังไม่ได้ดำเนินการ กระผมจึงขออนุญาตสอบถาม
โครงการในเทศบัญญัติฯปี 2565 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการครับ ในส่วนของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 นั้น กระผมคิดว่าไม่ครอบคลุมสักเท่าใดซึ่งคงต้องหารือ
ในขั้นแปรญัตติต่อไป ขอบคุณครับ 



๑๓ 
 

  
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านพุทธิ  นะมา  ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ตอบข้อซักถามครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  

กระผมขออนุญาตชี้แจงครับ ตามท่ีท่านสมาชิกฯมีข้อหารือและข้อซักถาม ดังนี้ 
1) เรื่องโครงการในหมวดโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนไม่มากนั้น  
2) เรื่องรางระบายน้ำ หมู่ 5  
3) ถนนบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 บริเวณหลังวัดแม่จ๋อง  
4) ถนนบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11   
5) ถนนบ้านแม่ป้อก หมู่ 6  
6) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 2 เส้น และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ 8 ข้างวัดห้วยบง  
ถนนบ้านแม่จ๋อง หมู่  7  บ้ านใหม่สวรรค์  หมู่  11  และบ้านแม่ป้อก หมู่  6  

ได้มอบหมายให้ช่างทำการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่เมื่อมาตรวจสอบพบว่าไม่ได้นำข้อมูลเข้า
ระบบ e-Plan และถนนบ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ถนนที่ขาดช่วงเส้นทางบ้านท่านตรีอนันต์ 
ขัดสารนั้น ได้บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติฯแล้วครับ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จำนวน 2 เส้น และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 8 ข้างวัดห้วยบง งบประมาณปี 2565 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
กระผมจะพยายามดำเนินการให้ครบทุกเส้นทางตามที่ทุกท่านได้นำเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนเข้ามา และทุกท่านสามารถเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่างๆมาได้ เช่น  
เรื่องถนน ปัญหาด้านแหล่งน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งตอนนี้
กำลังเร่งดำเนินการครับ 

นำเรียนต่อสภาฯขณะนี้กระผมได้มอบหมายกองช่างเร่งสำรวจตามที่ได้มีการเสนอ
เรื่องเข้ามา และเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ซึ่งโครงการต่างๆ
มีจำนวนมากจึงใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่ท่ านนายกฯได้ชี้ แจงว่าโครงการไม่ ได้บรรจุ ไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้ น  

เรื่องรางระบายน้ำ หมู่ 5 กระผมได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนต่อที่ประชุมหลายครั้ง
แล้วครับ ตามที่ได้เสนอในที่ประชุมแล้วและได้มีการอภิปรายก็คงปรากฎในรายงานการ
ประชุม กระผมคิดว่าอาจจะเป็นหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครับ ในส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นสามารถปรับปรุงแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องชาวบ้านได้ครับ 



๑๔ 
 

 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านสุรพล ดวงจิต ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ เรียนเชิญนางสุทธินี    ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามเรื่องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นนั้น คณะผู้บริหารได้หารือเรื่องการดำเนินการโครงการงบเงินเหลือจ่ายและ 
ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นปรากฎว่าโครงการต่างๆไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-Plan  จึงได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ 
เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-Plan เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือจะได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน รวมถึงราง
ระบายน้ำ หมู่ 5 จะนำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย
ในการดำเนินการ ขอบคุณค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 สืบเนื่องจากเมื่อคราวการประชุมสปสช.เพ่ืออนุมัติแผน ในวาระอ่ืนๆ นั้น กระผมได้ฝาก

เรื่องงบประมาณของ สปสช. ในส่วนงบประมาณนั้นมีจำนวนประมาณหกแสนบาท แต่
ในภาพรวมแล้วมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ตำบล 
ศรีวิชัยมากพอสมควร ซึ่งงบประมาณของ สปสช. มีไม่เพียงพอ กระผมจึงฝากเรื่องกับ
ท่านรองนายกฯ ในการขอใช้งบประมาณของเทศบาลฯเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ 
สปสช. ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดต่างๆหากนำบรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ  
จะสามารถให้การดูแลประชาชนได้ทั่วถึง ขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้บริหารพิจารณาเพ่ิมเติม
รายจ่าย เนื่องจากสมาชิกสภาฯไม่สามารถเพ่ิมเติมรายจ่ายได้ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านสุรพล ดวงจิต ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ เรียนเชิญนางสุทธินี    ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ และพ่อแม่พ่ีน้องที่รับฟังทุกท่านค่ะ ดิฉันขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ 

เกี่ ยวกับ เงิน  สปสช. ตามที่ ท่ านกล่ าวคือจะนำเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
เทศบัญญัติฯปี  2566 นั้น  ซึ่งงบประมาณในเทศบัญญัติฯ ก็มีจำนวนไม่มากนัก 
และขณะนี้ท่านนายกได้อนุมัติโครงการไปแล้วจำนวน 41 โครงการ  งบประมาณ 
ในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนนั้นอยู่ในส่วนแผนงานสาธารณสุข 
และได้หารือกันว่าหากเราใช้งบประมาณของ สปสช.ร่วมด้วยก็จะเพียงพอในการบริการ
ประชาชนค่ะ และหากมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณเพ่ิมเติมก็สามารถแจ้งเรื่อง 
มาได้ ขอบคุณค่ะ 

 
 



๑๕ 
 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา ครับ 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องที่ผมได้อภิปรายเมื่อสักครู่ เรื่องเทศบัญญัติฯ 

ปี 2566 โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ครอบคลุม ฝ่ายบริหารตอบว่าไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กระผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นครับ เนื่องจากการประชุมประชาคมเมื่อปี  
ที่ผ่านมานั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก 
แต่ทุกหมู่บ้านก็ได้จัดส่งรายงานมาทุกหมู่บ้านครับ แต่เพราะเหตุใดโครงการไม่มีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเพราะเจ้าหน้าที่จัดทำไม่ทัน หรือเป็นเพราะที่ผ่านมีการโยกย้าย
เจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีฯกล่าวเมื่อสักครู่ว่ามอบหมาย
เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น กระผมขอฝากให้แล้วเสร็จ 
ทันภายในปีงบประมาณ 2565 ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านพุทธิ นะมา ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญ นางสุทธินี    ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ครับ 
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ และพ่อแม่ พ่ีน้องที่รับฟังทุกท่านค่ะ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ เจ้าหน้าที่ 

เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูล โครงการที่ ได้จากการประชุมประชาคมในปี 2565  
ที่ตกหล่นนำเข้าระบบ e-Plan โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2565  เพ่ือจะได้นำโครงการในแผนฯ มาใช้รองรับงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย 
ขอบคุณค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 หน้า 74 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำตำบล 

ศรีวิชัย ตามที่กระผมนำเรียนว่างบประมาณของ สปสช.มีจำนวนไม่มาก  ขอเพ่ิม
งบประมาณในส่วนนี้ได้หรือไม่ เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 
เช่น โรคฝีดาษลิง โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคที่พบเจอทุกๆปีครับ 
หากเพ่ิมงบประมาณในโครงการนี้ได้ งบประมาณของสปสช.ก็จะสามารถนำไปบริหาร
จัดการส่วนอื่นๆได้ ฝากพิจารณาด้วยครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านสุรพล  ดวงจิต ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-)  

เมื่อไม่มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติม ลำดับต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โปรดยกมือขึ้น 
 



๑๖ 
 

 
มติที่ประชุม มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 มีมติเห็นชอบ 10 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ      - เสียง  
 งดออกเสียง    1 เสียง (นายสงัด  ชัยแสน) 
 ลาป่วย     1 ท่าน (นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ) 

นายสงัด  ชัยแสน เมื่อที่ประชุมมีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.2565 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  
 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า 
 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญเสนอครับ 
นายนิชสัน  เดชะอุป กระผมขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชัยแสน  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายพุทธิ  นะมา           สมาชิกสภาฯ เขต 2 
    คนที่ 2 นายสุรพล ดวงจิต            สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชัยแสน  สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    ดิฉันขอเสนอว่า ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชัยแสน  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายตรีอนันต์ ขัดสาร          สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    คนที่ 2 นายนิวัตร์ กันทะนัน       สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชัยแสน  ลำดับต่อเป็นการขอมตเิลือกจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านใดเห็นควรให้ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวน 3 คน เชิญยกมือขึ้นครับ 
 1. นายสุรพล  ดวงจิต   สมาชิกสภาฯ เขต 1   
 2. นายนิชสัน  เดชะอุป   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 3. นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 4. นายพุทธิ   นะมา  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5. นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชัยแสน  ลำดับต่อเป็นการขอมตเิลือกจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านใดเห็นควรให้ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติมีจำนวน 5 คน เชิญยกมือขึ้นครับ 
 1. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย ์ อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 2. นายตรีอนันต์  ขัดสาร   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 3. นายสีคำ   พ่อแจ้   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4. นายธนา   คำเจริญ   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5. นายนิวัตร ์  กันทะนัน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชัยแสน  กรณีนี้คะแนนเสียงเท่ากัน กระผมนายสงัด  ชัยแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ  ขอออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง กระผมเลือกให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ได้เป็นเอกฉันท์  



๑๗ 
 

 
 
นายสงัด  ชัยแสน  ลำดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคน เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็น 
ประธานสภาฯ   ควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติและขอให้มี สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 
  2 ท่าน  เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 1 
นายประเทือง  ธิบดี  เสนอ   นายสุรพล ดวงจิต       สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายนิชสัน เดชะอุป  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
   คนที่ 2 นายพุทธิ    นะมา  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  คือ นายสุรพล   ดวงจิต 

 นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ 2 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 
นายพุทธิ   นะมา  เสนอ   นายสีคำ    พ่อแจ้       สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายธนา  คำเจริญ          สมาชิกสภาฯ เขต 2 
    คนที่ 2 นายตรีอนันต์ ขัดสาร            สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ นายสีคำ   พ่อแจ้ 

นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ 3 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 
นายนิวัตร์  กันทะนัน  เสนอ   นายธนา คำเจริญ          สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายสีคำ    พ่อแจ้      สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   คนที่ 2 นายตรีอนันต์ ขัดสาร            สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  คือ นายธนา  คำเจริญ           

นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ 4 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 
นายธนา  คำเจริญ  เสนอ   ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช      สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายสีคำ    พ่อแจ้     สมาชิกสภาฯ เขต 1  
    คนที่ 2 นายนิวัตร์ กันทะนัน   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  คือ ว่าที่ร.ต.หญิง

เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช     
 
 
   



๑๘ 
 

นายสงัด  ชัยแสน ลำดับต่อไป เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ 5 
ประธานสภาฯ 
  คณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5 
ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช    เสนอ   นายตรีอนันต์ ขัดสาร         สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 - ผู้รับรอง  คนที่ 1 นายพุทธิ    นะมา       สมาชิกสภาฯ เขต 2 
    คนที่ 2 นายสีคำ    พ่อแจ้         สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติม) 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  คือ นายตรีอนันต์ ขัดสาร   

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครบ 5 ท่าน 
ดังนี้  
1. นายสุรพล  ดวงจิต   สมาชิกสภาฯ เขต 1   

 2. นายสีคำ   พ่อแจ้   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  3. นายธนา   คำเจริญ   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 4. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย ์ อนุวณิชรุทธเวช   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5. นายตรีอนันต์  ขัดสาร   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทั้ง 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายสงัด  ชัยแสน เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  
ประธานสภาฯ             ลำดับต่อไป  ขอเชิญสมาชิกเสนอการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติครับ 
นายตรีอนันต์  ขัดสาร  กระผมขอเสนอให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นระยะเวลา 3 วัน  
สมาชิกสภาฯ  ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา  
 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
นายสงัด  ชัยแสน  ขอผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ -ผู้รับรอง  คนที่ 1 ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
   คนที่ 2 นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ (ไม่มี)  
  เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

 พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วเสร็จ 
 กระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 
 2565 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัย  

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบระยะเวลา สถานที่ในการแปรญัตติตามท่ีเสนอ 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ   เมื่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้ง

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ดิฉันจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
หลังจากเลิกประชุมค่ะ ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยค่ะ 

 



๑๙ 
 

 
นายสงัด  ชัยแสน  หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติรับเสนอคำแปรญัตติจากผู้เสนอแล้ว ขอให้รายงานผล 
ประธานสภาฯ  การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้กระผมทราบ เพ่ือกระผมจะได้ส่งรายงานให้กับ

 สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบต่อไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
 ข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 3 ข้อ 50 วรรคแรก) 

 มีท่านใดสงสัยหรือต้องการซักถามหรือไม่ (-ไม่มี-) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 (ญัตติที่ 35/2565)  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2  จำนวนงบประมาณ 142,200.-บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 35/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2  

จำนวนงบประมาณ 142,200.-บาท เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าวัสดุ   
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,340,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 142,200 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 142,200 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ  
งบประมาณตั้งไว้ 142,200 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อ่ีไฮ หมู่ที่ 2   
พิกัดเริ่มตน้ 2005700N,488753E  พิกัดสิ้นสุด 2005596N,488771E   
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด 
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น    จำนวน 142,200 บาท  
  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านประเทือง ธิบดี  
 
 
 



๒๐ 
 

นายประเทือง ธิบดี เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอสอบถามในการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือใช้แรงงาน

ของคนในชุมชนครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ การดำเนินโครงการเป็นงาน

หน้าหมู่ครับ เป็นการช่วยกันทำทุกส่วนทุกฝ่ายครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ นะมา  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เมื่อช่วงเช้าก่อนที่กระผมจะเดินทางมาประชุม ได้มีผู้นำชุมชน หมู่ 2 ติดต่อมายังกระผม

เรื่องการโอนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนนดังกล่าว และได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างถนน 
หากเป็นเส้นทางไปวัดแม่อีไฮ ผู้นำชุมชนยินดีครับ หากไม่ใช่เส้นทางนี้ขอชะลอไปก่อน 
เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลทำไร่ทำสวน ชาวบ้านไม่ว่างจึงไม่สามารถร่วมก่อสร้างถนนได้
ครับ กระผมจึงขอสอบถามเพ่ือความชัดเจนถึงเส้นทางการก่อสร้างถนนครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมยืนยันว่าเส้นทางที่จะ

ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 เป็นเส้นทางไปวัด
แม่อีไฮ ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้  
ประธานสภาฯ เชิญครับ (-ไม่มี-) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2  จำนวนงบประมาณ 
142,200.-บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 



๒๑ 
 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
1) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2  จำนวนงบประมาณ 
142,200.-บาท 

  
4.3 (ญัตติที่ 36/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย
บง หมู่ที่ 3  จำนวนงบประมาณ 142,200.- บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 36/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3  

จำนวนงบประมาณ 142,200.- บาท  เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าวัสดุ   
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,340,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 142,200 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 142,200 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ  
งบประมาณตั้งไว้ 142,200 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน สองร้อยบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3   
พิกัดเริ่มต้น 1997639N,487877E พิกัดสิ้นสุด 1997645N,487775E   
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด  
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 142,200 บาท  
  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ  นะมา  
 
 



๒๒ 
 

 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ครับ กระผมได้ประสาน

ท่านนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาฯ ซึ่งท่านนิวัตร์ ตอบตกลงทำโครงการดังกล่าว  
แต่ผู้นำชุมชนได้ปรึกษากับกระผม ความว่าหากเป็นงานหน้าหมู่ จะทำงานค่อนข้างยาก 
แต่เนื่องจากสมาชิกสภาฯได้ประสานมาแล้วจึงต้องดำเนินการต่อครับ ในส่วนหมู่ 4  
ผู้นำชุมชนประสานมาว่าต้องการให้ดำเนินการโครงการในเทศบัญญัติฯก่อนครับ  
หากเป็นงานหน้าหมู่ชาวบ้านหมู่ 4 ยังไม่พร้อมครับ หมู่ 8 ก็เช่นกันครับ ผู้นำชุมชนแจ้ง
มาว่าขอให้ดำเนินการโครงการในเทศบัญญัติฯก่อน คือถนนเส้นทางข้างวัดห้วยบง  
หากเป็นงานหน้าหมู่ชาวบ้าน หมู่ 8 ยังไม่พร้อมครับ การดำเนินการของงานหน้าหมู่คือ
การรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนในการทำงาน หากผู้นำชุมชนไม่เห็นด้วยเมื่อสภา
อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์การก่อสร้างแล้ว ชาวบ้านไม่พร้อมทำเรา
จะทำอย่างไรครับ กระผมขอเสนอข้อหารือยังท่านประธานสภาฯว่าชะลอโครงการของ
หมู่ 4 และหมู่ 8 ไปก่อนเพื่อหารือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านอีกครั้งครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ในส่วนการอนุมัตินั้น  สภาดำเนินการพิจารณาตามญัตติที่ผู้บริหารได้ เสนอมา  
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาลงมติตามที่เห็นสมควร เมื่อมีมติแล้วในกระบวนการดำเนินโครงการนั้น 
                                     ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับ 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ เมื่อผมได้หารือแล้ว ท่านประธานสภาฯ วินิจฉัยแล้วว่า 
 ให้สภาดำเนินการพิจารณาอนุมตติามญัตตไิปก่อน ดังนั้นก็ตกลงตามนี้ ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสุรพล  ดวงจิต  
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ ในส่วนโครงการที่เราจะอนุมัตินั้นจะสมบูรณ์

เมื่อมีความพร้อมด้านแรงงาน เราต้องดูความพร้อมของพ่ีน้องชาวบ้าน ผมได้หารือกับ
ผู้นำชุมชนเกรงว่าจะขาดแรงงานจากพ่ีน้องชาวบ้าน เนื่องจากการใช้แรงงานชาวบ้าน
ต้องขอความร่วมมือจากทางฝ่ายปกครอง จากผู้นำชุมชนครับ ก็จริงอยู่ที่ เรามี
งบประมาณท่ีจำกัด เมื่องบประมาณมีไม่มากก็ควรทำเท่าท่ีมีอยู่ก่อนครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่าน สุรพล  ดวงจิต ครับ เรียนเชิญนางสุทธินี   ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาฯ  
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ การขออนุมัติดำเนินการโครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ตามที่ทำญัตติหลายๆรายการ เนื่องจากผู้บริหารต้องการกระจายความช่วยเหลือ  
เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ดำเนินการในรูปแบบงานหน้าหมู่ 
โดยใช้ความร่วมแรง ร่วมใจของพ่ีน้องชาวบ้านในพ้ืนที่ และเทศบาลมีเครื่องทุ่นแรง 
คือเครื่องผสมปูนและรถดั้มเปอร์ และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธารับผิดชอบงานถนน ซึ่งเรา 
จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 

 



๒๓ 
 

 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯครับ เรียนเชิญท่านตรีอนันต์  ขัดสาร 
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 งานหน้าหมู่เป็นตามนโยบายของท่านนายกฯ และเนื่องจากงบประมาณของเรามีอย่าง

จำกัด และถนนบางเส้นทางมีระยะทางที่สั้น เมื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างก็จะล่าช้าครับ  
ณ ตอนนี้ เรามีเครื่องผสมปูน มีอุปกรณ์แล้ว ยกตัวอย่างหมู่ 10 ดำเนินการไปแล้ว  
3 เส้น ในส่วนหมู่ 6 ยังไม่ได้ดำเนินการเลยครับ กระผมเป็นสมาชิกสภาฯ เขต 1  
ผมสนับสนุนทุกหมู่บ้านใน เขต 1 แต่ผมเป็นราษฎรหมู่ 6 ก็มีความต้องการจะแก้ไข
ปัญหาให้แก่หมู่ 6 เพราะถนนขาดช่วงหลายจุด การทำงานในแต่ละวันก็ใช้แรงงาน 
ไม่มากครับ วันละ 4-5 คนก็เพียงพอแล้วเพราะเราไม่ได้เร่งรีบค่อยๆทำครับ และกระผม
ขอสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านตรีอนันต์  ขัดสาร ครับ เรียนเชิญท่านนิวัตร์  กันทะนัน 
ประธานสภาฯ  
นายนิวัตร์  กันทะนัน เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องโครงการก่อสร้างถนน ตามที่ชาวบ้านที่ได้รับความ

เดือดร้อนเรื่องการสัญจรมีความต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งตาม
นโยบายของผู้บริหารคืองานหน้าหมู่ ซึ่งกระผมได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินการรูปแบบงานหน้าหมู่ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่รับทราบครับ  

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านสีคำ  พ่อแจ้ ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแจ้งโครงการก่อสร้างถนน หมู่  5 และหมู่  12 ในรูปแบบงานหน้าหมู่   

จะดำเนินการในเร็วๆนี้ครับ กระผมขอสนับสนุนการทำงานและช่วยเหลืออย่างเต็มที่  
เพ่ือแก้ปัญหาให้แก่พ่ีน้องชาวบ้านครับ และขอขอบคุณท่านนายกฯแทนพ่ีน้องชาวบ้าน 
ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นทางบ้านป้าล้วน และต่อไปก็จะก่อสร้าง 
รางระบายน้ำบ้านป้าเร็ว และขอขอบคุณที่ได้แก้ไขปัญหาถนนลูกรังเส้นทางสะพานน้ำลี้
ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญท่านสุรพล  ดวงจิต ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ เมื่อสักครู่ท่านตรีอนันต์ ขัดสาร กล่าวพาดพิง

กระผม ว่ากระผมปฏิเสธนั้นไม่เป็นความจริงครับ กระผมเป็นห่วงเกรงว่าแรงงานจะไม่
เพียงพอในการทำงาน แต่เมื่อสักครู่ท่านรองนายกฯได้ชี้แจงว่าเทศบาลฯมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมทำด้วยกระผมก็ยินดีครับ กระผมเพียงต้องการเสนอ
ให้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่เป็นไรครับ 
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นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านสุรพล  ดวงจิต ครบั เรียนเชิญท่านพุทธิ  นะมา 
ประธานสภาฯ   
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประเด็นนี้ไม่มีการขัดแย้งใดๆ เพียงแค่เป็นการอภิปรายสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่ได้รับจาก

พ่ีน้องชาวบ้าน เพ่ือแจ้งประธานสภาฯไปยังสมาชิกสภาฯและผู้บริหาร เมื่อหารือแล้ว 
การดำเนินการดังกล่าวมีทางเป็นไปได้ก็ไม่เป็นไรครับ และอีกเรื่องที่ผมย้ำมาโดยตลอด 
ก็คือเมื่อเรานำงบประมาณมาทำตรงนี้มาใช้จะมีผลกระทบส่วนอื่นหรือกระทบโครงการที่
บรรจุในเทศบัญญัติหรือไม่ครับ และโครงการตั้งแต่หมู่ 2 เป็นต้นไป กระผมเสนอให้ขอม
ติรวดเดียวครับ 

 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านพุทธิ  นะมา ครับ เรียนเชิญนางสุทธินี   ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาฯ  
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ ข้อซักถามของสมาชิกสภาฯที่กล่าวเมื่อสักครู่  การใช้

จ่ายงบประมาณดังกล่าวซึ่งเป็นงบประมาณของปี 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,340,000.- 
บาท ซึ่งงบประมาณส่วนนี้เราตั้งไว้เพ่ือใช้ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน และในตอนนี้เป็น
ระยะปลายปีงบประมาณเราสามารถนำงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาการสัญจร
แก่พ่ีน้องชาวบ้านได้ค่ะ ซึ่งจะไม่กระทบกับงบประมาณในส่วนอ่ืน นำเรียนชี้แจงให้ที่
ประชุมรับทราบค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีท่านพุทธิ  นะมา เสนอให้ขอมติรวดเดียวนั้น 
ประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามท่านเลขานุการสภาฯว่าสามารถทำได้หรือไม่ครับ 
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
เลขานุการสภาฯ ในการลงมตินั้น ตามระเบียบแล้วให้ลงมติทีละญัตติ ที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่เข้าใจใน

หลักเกณฑ์จึงทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้  
ประธานสภาฯ เชิญครับ (-ไม่มี-) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 จำนวนงบประมาณ 
142,200.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
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9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
1) นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3  จำนวนงบประมาณ 
142,200.- บาท  

4.4 (ญัตติที่  37/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน 
หมู่ที่ 4 จำนวนงบประมาณ 142,200.- บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 37/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 

จำนวนงบประมาณ 142,200.- บาท เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าวัสดุ   
ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,340,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 142,200 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 142,200 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 142,200 
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4   
พิกัดเริ่มต้น 2000152N,485099E พิกัดสิ้นสุด 200005 N485088E  
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด 
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 142,200 บาท 
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  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่  4 จำนวนงบประมาณ 
142,200.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 จำนวนงบประมาณ 
142,200.- บาท   
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4.5 (ญัตติที่ 38/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
แม่ป้อก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1 ) จำนวนงบประมาณ 100,200.- บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 38/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 

(จุดที่ 1 ) จำนวนงบประมาณ 100,200.- บาท เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุม
ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าวัสดุ   
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,340,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 100,200 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 100,200 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ  
งบประมาณตั้งไว้ 100,200 บาท(หนึ่งแสนสองร้อยบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6(จุดที่ 1)  
พิกัดเริ่มต้น 1992782N,487807E พิกัดสิ้นสุด 1992773N,487878E  
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด 
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 100,200 บาท  
  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่  6 (จุดที่ 1 ) จำนวน
งบประมาณ 100,200.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
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5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1 ) จำนวน
งบประมาณ 100,200.- บาท  

4.6 (ญัตติที่ 39/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2 ) จำนวนงบประมาณ 128,100.- บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 39/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 

(จุดที่  2 ) จำนวนงบประมาณ 128 ,100.- บาท เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 โอนลด 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าวัสดุ   

ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,340,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
  ขอโอนลด     จำนวน 12,560 บาท 
  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสำรองจ่าย 

ตั้งไว้ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  ขอโอนลด     จำนวน  115,540  บาท 
  รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 128,100 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 128,100 
บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6(จุดที่ 2 )  
 พิกัดเริ่มต้น 199295N,488164E พิกัดสิ้นสุด 1992929N,488252E  
  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 360 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด 

   รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 128,100 บาท  
  ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่  6 (จุดที่ 2 ) จำนวน
งบประมาณ 128,100.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2 ) จำนวน
งบประมาณ 128,100.- บาท   



๓๐ 
 

4.7 (ญัตติที่ 40/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 3 ) จำนวนงบประมาณ 184,200.- บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 40/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 

(จุดที่  3 ) จำนวนงบประมาณ 184 ,200.- บาท เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 305,640.- บาท(สามแสนห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 51,940 บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
ตั้งไว้ 1,130,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 12,260 บาท 
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 216,000.- บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 70,000 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงิน เดือนข้าราชการ  
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 718,500.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 50,000 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 184.200 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 172,400 
บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6(จุดที่ 3 )  
พิกัดเริ่มต้น 1992829N,488129E พิกัดสิ้นสุด 1992862N,488222E  
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 520 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด  
  รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 184,200 บาท 
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 ทั้ งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี  
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่  6 (จุดที่ 3 ) จำนวน
งบประมาณ 184,200.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 3 ) จำนวน
งบประมาณ 184,200.- บาท   
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4.8 (ญัตติที่ 41/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จำนวนงบประมาณ 142,200.- บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 41/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์  

หมู่ที่ 8 จำนวนงบประมาณ 142,200.- บาท  เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุม
ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
โอนลด 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการอนุรักษ์ การทอผ้ากี่ เอวบ้านห้วยบง  
ตั้งไว้ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 15,000 บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง ตั้งไว้ 20,000.- 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 20,000 บาท 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร   
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 890,400.- บาท  
(แปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 107,200 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 142,200 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 142,200 
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8   
พิกัดเริ่มต้น 1999870N,488554E พิกัดสิ้นสุด 1999863N,488451E  
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนด  
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 142,200 บาท  
 ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
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นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 จำนวนงบประมาณ 
142,200.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่  8 จำนวน
งบประมาณ 142,200.- บาท   

4.9 (ญัตติที่ 42/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 
วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวนงบประมาณ 88,000.- บาท   

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 42/2565) ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 

เครื่อง จำนวนงบประมาณ 88,000.- บาท เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 ขอโอนลด     จำนวน 88,000 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน 88,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ งบประมาณตั้งไว้ 88,000 บาท
(แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)             
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง  
เพ่ื อ ใช้ติ ดตั้ ง ในหมู่ บ้ าน  บ้ านปาง หมู่ ที่  1 , บ้ านแม่ป้ อก ใน  หมู่ ที่  4 (2 จุ ด )  
และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
 - เครื่องขยายเสียง NPE  ขนาดไม่น้อยกว่า  1,000 วัตต์ 
 - มีตัวเลือกกระจายสัญญาณไม่น้อยกว่า 5 โซน พร้อม VOLUME ปรับความดังแยก
อิสระต่อกัน 
 รวมเป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 88,000 บาท  
 ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ  นะมา  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอสอบถามเพ่ือความชัดเจนอีกครั้งครับ มีการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงให้หมู่บ้านใดบ้าง

ครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง เพ่ือใช้ติดตั้งในหมู่บ้าน  

บ้านปาง หมู่ที่ 1 , บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 (2 จุด) และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนิชสัน  เดชะอุป  
นายนิชสัน  เดชะอุป เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอสอบถามครับ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง  บ้านปาง หมู่ที่  1  ,  

บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 อีกหนึ่งเครื่องของหมู่บ้านใด
ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่  4 (2 จุด ) โซนอ่างแม่ป้อกใน และโซนวัด 

หนองกวาง ซึ่งมีระยะทางห่างไกลกันจึงต้องใช้เครื่องขยายเสียงจำนวน 2 เครื่องครับ 
 



๓๕ 
 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1 ,000 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน
งบประมาณ 88,000.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1 ,000 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน
งบประมาณ 88,000.- บาท    

4.10 (ญัตติที่ 43/2565) ญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นป่าไม้
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแผนงานดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ ๑๑  

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 43/2565) ญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นป่าไม้ 
ประธานสภาฯ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแผนงานดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย

ทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อที่
ประชุมครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ 

ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแผนงานดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ของโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑ เพ่ือประกอบในการขอใช้  



๓๖ 
 

 
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  โดย สำนัก
ชลประทานที่ ๑ มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อม
ระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านใหม่สวรรค์
และหมู่บ้านใกล้เคียง 

  ทั้งนี้  สำนักชลประทานที่  ๑ ได้แนบรายงานการศึกษา โครงการอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่  11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามแผนงานดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ ๑๑  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามแผนงานดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ 
บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ ๑๑   
 
  



๓๗ 
 

4.11 (ญัตติที่  44/2565) ญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลังๆ 
ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000.- บาท 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 44/2565) ญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลังๆ ละ 

16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000.- บาทเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลังๆ ละ 
16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000.- บาท 
โอนลด   
 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งบกลาง หมวดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณตั้งไว้ 244,596 บาท (สองแสน 
สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)   
 ขอโอนลด     จำนวน  80,000 บาท 
 รวมขอโอนลดทั้งสิ้น    จำนวน  80,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ  จำนวน 5 หลังๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้  
 - เหล็กแป๊ปประปากัลป์วาไนซ์ หนา 1.5 มิลลิเมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2.30 เมตร 
 - ผ้าใบคูนิลอน หนา 0.5 มิลลิเมตร 
 การจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหา
ตามราคาสืบท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ 
เป็นเงินโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 80,000.- บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 เนื่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการโอนลด และการโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตามภารกิจงาน
ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านพุทธิ  นะมา  
 
 



๓๘ 
 

นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 การจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลังๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000.- บาท

ขอสอบถามผู้บริหารเรื่องการใช้งาน นำไปใช้งานในส่วนใด ใช้ในงานของเทศบาลฯ 
หรือให้ชุมชนทำโครงการขอใช้ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านพุทธิ  นะมา ครับ เรียนเชิญนางสุทธินี   ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาฯ  
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ ในการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบนี้เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลฯ 

เนื่องจากที่ผ่านมานั้น เทศบาลฯยืมเต็นท์ผ้าใบจากชุมชนในเขต 1 เกือบทุกหมู่บ้าน 
มาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของโรคโควิด -19 มีกิจกรรมการ
บริการฉีดวัคซีนหรืออ่ืนๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ เต็นท์ผ้าใบ และในบางครั้งทาง
หมู่บ้านก็ต้องใช้เต็นท์ผ้าใบ จึงทำให้เต็นท์ผ้าใบไม่เพียงพอในการใช้งาน ประกอบกับ
เต็นท์ผ้าใบที่เรามีอยู่นั้นใช้งานมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วจึงเกิดการชำรุด เต็นท์
บางหลังก็ใช้งานไม่ได้และเทศบาลฯก็ไม่ได้จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบมาหลายปีแล้วค่ะ และหาก
หมู่บ้านใดที่มีความจำเป็นในการใช้งานต่างๆก็สามารถทำเรื่องขอยืมครุภัณฑ์ได้ค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านรองนายกฯครับท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้  
ประธานสภาฯ เชิญครับ (-ไม่มี-) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลังๆ ละ 16 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 
80,000.- บาท  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

5) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1)นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 



๓๙ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลังๆ ละ 16 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 
80,000.- บาท  
 
การเสนอญัตติด้วยวาจา 

นายสงัด  ชัยแสน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ขอเสนอญัตติด้วยวาจาเนื่องจากเป็นญัตติพิจารณาเร่งด่วน 
ประธานสภาฯ พระมหาญาณพงศ์  ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองกวาง และพระอธิการสกล ฐานวโร 

ยื่นหนังสือ เรื่อง ขอเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ 
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ญัตติ   
 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
 ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นำความในข้อ 
๓๙ มาใช้บังคับ 
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน 
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕ 
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑ 
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น 

4.12 (ญัตติที่ 53/2565) ญัตติพิจารณาความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย ในความประสงค์ขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัดสิทธารถะ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่  
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 53/2565) ญัตติพิจารณาความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ในความประสงค์ขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดสิทธารถะ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบล

ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล

ศรีวิชั ย  ในความประสงค์ขอใช้ พ้ืนที่ ป่ า เพ่ื อสร้ างวัดสิทธารถะ เนื้ อที่  15  ไร่   
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด เพ่ือประกอบในการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าต่อสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  

  โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไปยั งสำนั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดลำพูน ด่วนที่ สุ ด  
ที่ ลพ 0034/18979 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แต่มิได้นำส่งรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่มีมติให้ความเห็ นชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  



๔๐ 
 

การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงมิได้
ดำเนินการต่อแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านรองนายกฯครับท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้  
ประธานสภาฯ เชิญครับ (-ไม่มี-) เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาความเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดสิทธารถะ เนื้อที่ 15 ไร่ 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

 เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

4) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 

  1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัดสิทธารถะ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน     

4.13 (ญัตติที่ 54/2565) ญัตติพิจารณาความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย ในความประสงค์ขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัดดอยม่อนธาตุ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 54/2565) ญัตติพิจารณาความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ในความประสงค์ขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดดอยม่อนธาตุ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 

ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล

ศรีวิชัย ในความประสงค์ขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดดอยม่อนธาตุ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่  
หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
เพ่ื อประกอบ ในการยื่ น คำขออนุญ าตใช้ป ระโยชน์ ใน พ้ืนที่ ป่ าต่ อสำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  



๔๑ 
 

  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไปยั งสำนั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดลำพูน ด่วนที่ สุ ด  
ที่ ลพ 0034/19838 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 แต่มิได้นำส่งรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่มีมติให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การดำเนินการ
ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงมิได้ดำเนินการต่อแต่อย่างใด 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านสุรพล ดวงจิต  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติที่ 53 และ 54 ไม่เรียงลำดับทำให้ดูค่อนข้างยาก  

ทำให้สับสนและเอกสารไม่สมบูรณ์ ในการพิจารณาเห็นชอบในการใช้พื้นที่ป่านั้นเอกสาร
จะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนครับ ยกตัวอย่าง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแผนงานดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ของสำนักชลประทานที่ ๑ เอกสารครบถ้วนและมีมติการประชุมประชาคม 
กระผมขอเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาในญัตติที่ 53 และ 54 ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านสุรพล  ดวงจิต ครับ เรียนเชิญนางสุทธินี   ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานสภาฯ  
นางสุทธินี    ยะบุญทา เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ รายละเอียดของญัตติที่ 53/2565 ข้อมูลรายละเอียด

อยู่ ในหน้าที่สามด้านหลังค่ะ  ตามหนังสือจังหวัดลำพูนที่  ลพ 0014.3/3631  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ หนังสือลงนามโดยท่านสุรชัย แสงสิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ค่ะ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ เรียนเชิญท่านตรีอนันต์  ขัดสาร 
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่านั้น คือการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

เพ่ือดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เอกสารหรือหลักฐานใดที่ขาด ไปหรือไม่สมบูรณ์  
เป็นหน้าที่ของเจ้าของเรื่องที่ต้องติดตามจัดเตรียมให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  
ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนครับ หน้าที่ของสภาคือ
ลงมติให้ความเห็นชอบเพื่อให้เจ้าของเรื่องสามารถดำเนินการในข้ันตอนต่อไปได้ครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณท่านตรีอนันต์  ขัดสาร ท่านใดมีเรื่องอภิปรายเพ่ิมเติมในประเด็นนี้  
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับ   
สิบเอกนรินทร์  เขื่อนควบ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่ เคารพและท่านสมาชิกสภา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ เทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมเป็น 
                                     ผู้รับผิดชอบเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าฯญัตติที่ 53 และ 54 และตามที่เจ้าอาวาส 
                                                      



๔๒ 
 

                                     วัดหนองกวางได้ยื่นหนังสือมายังเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยหนังสือฉบับดังกล่าวมีจำนวน 
                                     หนึ่งชุด ซึ่งรายละเอียดในหนังสือจะประกอบไปด้วยการขอใช้พ้ืนที่ป่า จำนวน 2 พ้ืนที่  
                                         1)เพ่ือสร้างวัดสิทธาถะ เนื้อท่ี 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 
                                         2)เพ่ือสร้างวัดดอยม่อนธาตุ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 โดยวัดหนองกวางได้ยื่นเรื่องไปยัง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนแล้ว  
แต่เนื่องด้วยขาดเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ในการนี้เจ้าอาวาสวัดหนองกวางจึงยื่นเรื่องขอ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวเพ่ือดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงครับ ท่านใดมีเรื่องอภิปรายเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ตามที่สิบเอกนรินทร์  เขื่อนควบ ชี้แจงนั้น ตามหนังสือของวัดหนองกวางได้ยื่นเสนอมา

นั้น การขอใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ญัตติที่ 53 และ 54 เรื่องการขอ
ผ่อนผันการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชา ติ กระผมขอหารือว่าการขอมตินั้น  
จะขอมติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าหรือขอมติความเห็นชอบให้ดำเนินการ
ใช้พื้นที่ป่าเพ่ือสร้างวัด หรืออย่างไรครับ 

นายสงัด  ชัยแสน ในประเด็นนี้ ท่านสุรพล ดวงจิต ขอหารือว่าการขอมตินั้น ตามญัตติที่เสนอมาและ  
ประธานสภาฯ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ เป็นการขอมติความเห็นชอบให้ดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ป่า 
                                     ให้ถูกต้องครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอภิปรายในประเด็นนี้เพ่ิมเติม เชิญครับ (-ไม่มี-) 
                                     เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาความเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดวัดดอยม่อนธาตุ เนื้อที่  
15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

 เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 
1) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง 

  1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 



๔๓ 
 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัดดอยม่อนธาตุ เนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 
4.14 (ญัตติที่ 55/2565) ญัตติพิจารณาความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย ในความประสงค์ขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัดสว่างอารมณ์ เนื้อที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

นายสงัด  ชัยแสน (ญัตติที่ 55/2565) ญัตติพิจารณาความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ในความประสงค์ขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดสว่างอารมณ์ เนื้อที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 

ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล 
 ศรีวิชัย ในความประสงค์ขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดสว่างอารมณ์ เนื้อที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่  

หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
เพ่ื อประกอบ ในการยื่ น คำขออนุญ าตใช้ป ระโยชน์ ใน พ้ืนที่ ป่ าต่ อสำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 
 โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0034/18980 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แต่มิได้นำส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย ที่มีมติให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต 
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในพื้นที่ดังกล่าว จึงมิได้ดำเนินการต่อแต่อย่างใด ตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาความเห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างวัดสว่างอารมณ์ เนื้อที่ 13 ไร่ 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

 เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2) นายตรีอนันต์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 3) นายสุพจน์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

4) นายสีคำ  พ่อแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 



๔๔ 
 

 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

  1) นายสงัด   ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 ลาป่วย  1 ท่าน  
 1)นายสถิตย์ธนากร   เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 10 เสียง 
เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อสร้างวัดสว่างอารมณ์ เนื้อที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องอภิปรายในวาระอ่ืนๆ หรือไม่ครับ (-ไม่มี-)  
ประธานสภาฯ    กระผมในนามสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไป
ด้วยดี ตลอดจนประชาชนที่ร่วมรับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอปิดการประชุม  
ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.30 น. 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

    (ลงชื่อ)         พริ้ม-ภิละ                    
(นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ) 

           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)              -   ดวงจิต         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
      (ลงชื่อ)                      -        เวช        คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)              -                     คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 



๔๕ 
 

รับรองรายงานการประชุม 

           เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

สมัย……………………………………….. 

เมื่อวันที่ …………………………..…….   

 
                (ลงชื่อ)             -ยแสน 

(นายสงัด  ชัยแสน) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 

 
    (ลงชื่อ)                  -                  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                                 (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)                  -                   คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

            
 

 
 
 
 
 
 
 

 


